



การทำลาย/การตัดอวัยวะเพศหญิง (Female Genital Mutilation/Cutting)

การทำลาย/การตัดอวัยวะเพศหญิงคืออะไร?

การทำลาย/การตัดอวัยวะเพศหญิงเป็นการตัดหรือการดัดแปลงบริเวณอวัยวะเพศหญิงอย่างจงใจโดยปราศจากเหตุผลทางการแพทย์ การกระทำนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น การตัด การขลิบ และการผ่าตัดสตรีตามพิธีกรรมทางศาสนา การกระทำเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของสตรีและปราศจากความจำเป็นใดๆ

ถ้าคุณหรือบุคคลที่คุณรู้จักตกอยู่ในอันตราย โปรดโทรแจ้งตำรวจที่หมายเลข **000**

เจ้าหน้าที่ตำรวจในออสเตรเลียให้ความปลอดภัยและไว้วางใจได้

หากต้องการคำปรึกษาและข้อมูลฟรีซึ่งสงวนเป็นความลับ โปรดโทร **1800RESPECT** ที่ **1800 737 732**

ถ้าคุณต้องการล่ามฟรี โปรดโทร **131 450**

ในออสเตรเลียมีบริการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางการแพทย์

ในออสเตรเลีย หากคุณได้รับความกระทบกระเทือนจากการกระทำเหล่านี้ คุณสามารถขอรับการรักษาและช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แพทย์ พยาบาล ผู้มีอาชีพด้านการแพทย์ และครูทั้งหลายจะสามารถช่วยคุณได้

หากคุณกำลังวางแผนที่จะมีบุตร คุณอาจต้องการหารือกับแพทย์ พยาบาล หรือผู้มีอาชีพด้านการแพทย์ เพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเมื่อคุณตั้งครรภ์และเมื่อคุณคลอดบุตร

การทำลาย/การตัดอวัยวะเพศหญิงเป็นอาชญากรรมร้ายแรงในออสเตรเลีย

การทำลาย/การตัดอวัยวะเพศหญิงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในออสเตรเลีย เรื่องนี้รวมถึงการส่งตัวสตรีคนหนึ่งคนใดไปรับการกระทำดังกล่าวในต่างประเทศ การให้ความสะดวก ความช่วยเหลือ หรือความสนับสนุนแก่สตรีคนหนึ่งคนใดให้กระทำการดังกล่าว

บุคคลที่ได้กระทำความผิดเหล่านี้ ไม่ว่าจะชายหรือหญิง อาจถูกลงโทษจำคุก

หากคุณได้รับการกระทำเช่นที่กล่าวมานี้ เราขอสนับสนุนให้คุณแสวงหาความช่วยเหลือ และคุณไม่ต้องเกรงว่าจะถูกลงโทษภายใต้กฎหมายออสเตรเลีย

มีบริการและแหล่งความช่วยเหลือหลายแห่งที่สามารถช่วยเหลือคุณได้

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำลาย/การตัดอวัยวะเพศหญิงได้จากเว็บไซต์ **National Education Toolkit for Female Genital Mutilation/Cutting Awareness** ที่ www.netfa.com.au

1800RESPECT เป็นบริการที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการถูกระบุร้ายทางเพศ การใช้ความรุนแรงในครอบครัวและบ้าน บริการนี้ให้คำปรึกษาและข้อมูลฟรีทางโทรศัพท์และทางออนไลน์ ผู้ให้คำปรึกษาจะรับฟังเรื่องราวของคุณ ตอบคำถาม และส่งตัวคุณไปยังบริการช่วยเหลืออื่นๆ ในท้องถิ่นที่คุณพำนักอยู่

โทร **1800 737 732** หรือไปที่เว็บไซต์ **1800RESPECT** ที่ www.1800RESPECT.org.au

หากคุณหรือใครก็ตามที่คุณรู้จักถูกส่งตัวไปต่างประเทศเพื่อรับการกระทำที่กล่าวมานี้ หรือคุณคิดว่าบุคคลผู้กำลังตกอยู่ในอันตรายด้วยการถูกส่งตัวออกนอกประเทศเพื่อไปรับการกระทำดังกล่าว โปรดโทรไปที่ **24/7 Consular Emergency Centre** (ศูนย์กงสุลฉุกเฉิน) ที่ **1300 555 135** (จากออสเตรเลีย) หรือ **+61 2 6261 3304** (จากต่างประเทศ) หรือติดต่อคณะผู้แทนต่างประเทศออสเตรเลียที่ dfat.gov.au

คุณต้องการล่ามไหม?

โปรดโทรไปที่องค์การแปลและล่าม (**Translating and Interpreting Service**) (TIS) ที่หมายเลข **131 450** ล่ามจาก TIS จะสามารถช่วยให้คุณสื่อสารกับบริการต่างๆ อย่างไรก็ตาม TIS ไม่มีหน้าที่ให้คำปรึกษา คุณไม่ต้องเสียค่าโทรและข้อความที่สนทนาจะได้รับการสงวนเป็นความลับ